

บิกณะชะลอ ซื้อเรือดำน้ำ

เศรษฐกิจไทยแย่ ต้องช่วยคนก่อน

“บิกณะ” ผบ.ทร.ใหม่จ่อชะลอซื้อเรือดำน้ำ
ซึ่งประเทศชาติมีข้อจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจ
รัฐบาลต้องช่วยคนจนก่อน ลั่นต้องบริหารจัดการ
ทร. ภายใต้ขีดจำกัดของงบประมาณให้ได้และ
หันมาเน้นฝึกกำลังพล ย้ำไม่มีเรือดำน้ำไม่ใช่เรื่อง
เสียโอกาส ด้านนายกฯ ภูมิใจเป็นผู้แทนประเทศ
ประชุมยูเอ็นโว “โอบามา” ก็

ให้เกียรติ นานาชาติให้ความเชื่อมั่น เชิญผู้นำ
ชาติอื่นที่ขวไทยบอกคนไทยกำลังมีความสุข
และประเทศกำลังเดินหน้า ลั่นตัวเองเข้ามาก็
ทำทุกอย่างสมควรหรือไม่ที่จะมาต่อต้านกัน
เผชิญกันได้เป็นประธานกลุ่มจี 77 ซึ่งได้รับเลือก
เพราะมีผลงานลดความยากจนได้พอสมควร
“พล.อ.เอกชัย” ซึ่งคนมาร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้
ต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่ายซึ่งเหตุผล “บวร
ศักดิ์” ฟังเพราะไม่รับฟังความเห็นใคร เผยมิ
ทาบตามฝ่ายการเมือง 2-3 คน มาร่วมเป็น กรธ.
ด้วย เพื่อลดแรงต้าน ทรน.ใหม่จากนักการเมือง
“วิษณุ” คาด 2 ค.ค.อาจได้ชื่อทั้ง กรธ.และ
สพท.เผยมิต้องนำขึ้นศาลแล้ว

“บิกณะ” ชะลอเรือดำน้ำ

ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.)
พล.ร.อ.ณะ อารีณิง ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.
ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
แสดงความยินดี และพิธีรายงานตนเองของ
นายทหารเรือชั้นนายพลเรือโดยมีนายทหารเรือ
ชั้นผู้ใหญ่ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ อาทิ พล.ร.อ.
ณรงค์พล ณ บางช้าง รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.

ชูนุ่ม วงศ์เวดิน ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพเรือ พล.ร.อ.ไกรวิช วัฒนธรรม ผช.ผบ.
ทร. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิสานนท์ เสนาธิการ
กองทัพเรือ และพล.ร.อ.นริศ ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธีกัน
อย่างพร้อมเพรียง

พล.ร.อ.ณะ กล่าวว่า ตนได้เห็นนโยบาย
ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งงานเร่งด่วน
ลำดับแรกคือการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาให้ประเทศ
ส่วนแนวความคิดในการเสริมสร้างศักยภาพขีด
ความสามารถโดยการซื้อเรือดำน้ำนั้น เป็นที่
ทราบกันดีว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีข้อ
จำกัดในหลายด้านรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะ
ช่วยเหลือในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงต้องทุ่มเท
ทรัพยากรส่วนใหญ่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คน
คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการเสริม
สร้างองค์วัตถุพอสมควรขณะเดียวกันวิกฤติที่
ว่านั้นจะเป็นโอกาสที่กองทัพเรือจะหันมา
ปรับปรุงเสริมสร้างความรู้ความชำนาญของ
กำลังพลรวมทั้งหันมาปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการโดยเฉพาะยุทธวิธีเพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริหารที่มีขีดจำกัดของงบประมาณ
เมื่อถามย้ำว่าเรือดำน้ำมีความจำเป็น
หรือไม่ พล.ร.อ.ณะ กล่าวว่าเรือดำน้ำยังเป็น
ยุทธโศปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อกองทัพเรือ อีก
ทั้งยังมีประโยชน์ต่อประเทศอย่างไรก็ตามเรา
ยังมีปัญหาเศรษฐกิจ คงจำเป็นต้องชะลอและ
ทบทวนแล้วหันมาฝึกกำลังพลให้มีความ
เชี่ยวชาญจึงถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียโอกาส
แต่อย่างใด